



รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้กำหนดแบบฟอร์มอม สำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และ(แบบ บส.๕) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

คณะกรรมการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาจะหลวย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน แบบ บส.๔
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนาจะหลวย
รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
RM- ๐๓/๖๖	กิจกรรมการใช้และ รักษารถยนต์ราชการ	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง พนักงานเพื่อดูแลประจำ รถยนต์ส่วนกลาง และ กำกับดูแลให้ลงบันทึก การใช้รถ(แบบ ๔) ให้ เป็นปัจจุบัน	แบบการใช้รถ (แบบ๑-๖)	ร้อยละ ๖๐	การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลางมีการ บันทึกแต่ไม่เป็น ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายคเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย

วันที่...๒๗...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาจะหลวย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
RM- ๐๓/๖๖	กิจกรรมการ ใช้และรักษา รถยนต์ ราชการ	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ไม่ได้ลง บันทึกการ ใช้รถ(แบบ ๔)หรือ จัดทำไม่ เป็น ปัจจุบัน	๔	๓	๑๒	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง พนักงานเพื่อดูแล ประจำรถยนต์ ส่วนกลาง และ กำกับดูแลให้ลง บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ให้เป็น ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ พนักงานที่ดูแล ประจำรถยนต์ ส่วนกลางมีการ บันทึกแบบการ ใช้รถ(แบบ ๑-๖) แต่ยังไม่เป็น ปัจจุบัน	๓	๓	๙	ยอมรับ ความเสี่ยง	การบันทึก แบบการ ใช้รถ(แบบ ๑-๖)	/		ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ดูแลรถตามคำสั่งให้ ดำเนินการด้าน เอกสารประกอบการ ตรวจสอบด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและรัดกุม มีข้อมูลที่จะสามารถ ตอบข้อซักถามได้ พร้อมทั้งมีการ ปรับปรุง